

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม

สสท.6 – กรมส่งเสริมการเกษตร



ฉบับที่ 317/63 เดือน พฤศจิกายน 2563

รณช. เกษตรล้นซ้ง kickoff สานพลังเครือช่ายเกษตรกรปลอดการเผาที่เมืองพญามังราย



วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม มอบหมายให้ นายเสนห์ แสงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายพงษ์ศักดิ์ ไชยสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off สานพลังเครือช่ายเกษตรกรปลอดการเผา ณ บ้านปาง หมู่ที่ 16 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้กับประชาชน และสนับสนุนให้เกษตรกรบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้างมูลค่าเพิ่มทดแทนการเผาฟาง โดยมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการมีชีวิต สามารถร่วมเรียนรู้ฝึกปฏิบัติได้ จากส่วนราชการ และห้างร้าน เอกชน ในจังหวัดเชียงราย เช่น นิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงราย สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงราย พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรชุมชนปลอดการเผา และตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรปลอดการเผา สปก. ปลอดการเผา การจัดการเศษวัสดุในไร่นา การไถกลบ การทำปุ๋ยหมัก และการหว่านปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ฟางข้าวเป็นอาหาร ปลาและโคเนื้อ การผลิตข้าวคุณภาพปลอดการเผาเพื่อให้ได้ข้าวอินทรีย์ ตลอดทั้ง การรับซื้อเศษวัสดุในไร่นาของเครือ SCG

ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร มีสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายเป็นหน่วยงานประสานและดำเนินการจัดงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) นำเสนอนิทรรศการการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชบนพื้นที่สูง การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตร รวมถึงการนำเสนอผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไม่เผาพื้นที่ที่สูง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย สาธิตและฝึกอบรม การใช้ฟางข้าวสำหรับการเพาะเห็ดฟาง และเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดโคนปลวก โดยมี ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจัญ ประจัญสกุล เป็นผู้กล่าวรายงานทั้งนี้ประธานในพิธีได้กล่าวเชิญชวน ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่มาร่วมงาน กว่า 500 คน ได้รับทราบถึงนโยบาย การดำเนินงานและการให้ความสำคัญกับการไม่เผาในพื้นที่การเกษตร และได้เยี่ยมชม นิทรรศการที่ส่วนราชการนำมาจัดแสดง พร้อมสาธิตการขับรถแทรกเตอร์ไถกลบตอซัง และการหว่านปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน การจัดงานดังกล่าว ถือเป็นการคิด KickOff สานพลังเครือช่ายเกษตรกรปลอดการเผา จุดแรกของภาคเหนือตอนบน โดยกิจกรรมแต่ละจุดได้รับความสนใจจากเกษตรกร ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

ภาพและข่าว : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สสท.6

